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จ.ชุมพรเดินหนาสรางกระเชาลอยฟาเชื่อมเขาเจาเมือง-เกาะมะพราว หวังบูมการทองเทีย่ว ใหคณะวศิวฯ 
ม.เกษตรฯศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นประชาชน เปดทางเอกชน
เขาลงทุน คาดใชงบกวา 1 พันลานบาท แจงหากทุกอยางเปนไปตามแผนจะเริ่มกอสรางไดในป 2552 
ดานเอกชนหนุนสุดตัว เชื่อสงผลดีตอเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัด  

นายพินัย อนันตพงษ ผูวาราชการจังหวัดชุมพร เปดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"วาจังหวัดชุมพรกําลังเรง
ผลักดันโครงการสรางกระเชาลอยฟาจากเขาเจาเมืองสูเกาะมะพราว ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร 
ท้ังนี้เพ่ือสง เสริมการทองเที่ยวของจังหวัดชุมพรสูมาตรฐานสากล สงเสริมการลงทุน อาชีพ และรายได
ของทองถิ่น ขณะนี้อยูในขั้นตอนการวาจางศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอม(EIA) และจัดทํา
รายละเอียด ใชงบประมาณจํานวน 5 ลานบาทเริ่มศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2549- กรกฏาคม 2550  

นอกจากนี้จังหวัดยังไดเตรียมจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนครัง้ที ่1 ในเรว็ๆ นี ้
ในเขตพื้นที่ตําบลหาดทรายรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพ่ือเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดซักถาม 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ท้ังนี้เพื่อทําความเขาใจและชี้แจงรายละเอียดของโครงการแกประชาชน 
เปนระยะ และลดปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น  

สําหรับโครงการกอสรางกระเชาลอยฟา เปนโครงการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามยุทธศาสตรจังหวัด
ชุมพร ดวยการสรางกระเชาลอยฟา จากบริเวณเขาเจาเมืองเชื่อมโยงไปยังเกาะมะพราว หรือเกาะรังนก 
หางจากฝงเขาเจาเมืองประมาณ 1.5 กม.สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาสัมผัสธรรมชาติในจังหวัด
ชุมพร และชมความสวยงามของเกาะรังนก ซึ่งไดศึกษาความเปนไปไดและออกแบบองคประกอบของ
โครงการเบื้องตนเสร็จเรียบรอย แลว รูปแบบของกระเชาลอยฟาที่จะกอสรางจะมีลักษณะเดียวกับ
กระเชาลอย ฟาที่จังหวัดชัยนาท  

สวนการลงทุนจะเปดโอกาสใหเอกชนที่สนใจเปนผูลงทุน ขณะนี้มีเอกชนหลายรายเริ่มสอบถามและ
ใหความสนใจ โดยมูลคาการลงทุนในเบื้องตนไมต่ํากวา 1,000 ลานบาท หากทุกอยางเปนไปตามที่
คาดหมายไว คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดภายในป 2552 นอกจากนี้ทางหวัดยังมีโครงการตางๆ



เพื่อสงเสริมภาคการทองเท่ียว และการลงทุนอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการทาเทียบเรือยอรช 
โครงการมารีนาครบวงจร โครงการซีเวิลด รวม ถึงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานทั้งถนน สนามบิน 
และการฟนฟู พัฒนาสถานที่ทอง เที่ยวที่มีอยูเดิมและขยายแหลงทองเที่ยวใหมๆใหเปนที่รูจักมากขึ้น 
โดยมั่นใจวาในอนาคตอันใกลนี้จังหวัดชุมพรจะกลับมาเปนจังหวัดที่มีช่ือเสียง และอยูในแถวหนาดาน
การทองเท่ียวอีกครั้ง  

ดานนายอาทิตย ลิ้มอุดมพร ประธานหอการคาจังหวัดชุมพร กลาวถึง โครงการดังกลาววา แมวาจะหวง
ในเรื่องผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ ทัศนียภาพความเปนธรรมชาติอยูบาง แตเชื่อวาหากโครงการ
เกิดขึ้นจะสงผลดีตอ เศรษฐกิจโดยรวมภายในจังหวัด และกระเชาลอยฟาจะกลายเปนจุดเดนที่สามารถ
ใชเปนจุดขาย เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและตางประเทศใหเขามาทองเที่ยวในจังหวดัชมุพรเพิม่
มากขึ้น 

 


